



พลังแผ่นดินพลังโลก กู้ 13 ชีวิต

ในที่สุดสิ่งที่คนทั้งโลกและไทยตั้งใจไปช่วยเหลือปฏิบัติการการค้นหา 13 ชีวิตนักฟุตบอลทีมหมูป่าอคาเดมีและโค้ช ที่ติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงรายก็ได้ประสบความสำเร็จกับความปลื้มปิติ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจ.เชียงรายในฐานะหัวหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้ออกมาแถลงเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 2 กรกฎาคม ว่าทีมค้นหาช่วยเหลือได้พบกับทั้ง 13 ชีวิตที่พลัดหลงและที่สำคัญทั้งหมดปลอดภัยก่อนจะเดินแผนนำออกจากถ้ำในเวลาต่อมา

ภารกิจกู้ภัยค้นหาผู้สูญหายครั้งนี้ ถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การกู้ภัยค้นหาผู้สูญหายในระดับโลกท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ ที่คอยถ่วงดึงให้ทีมกู้ภัยทำงานด้วยความยากลำบาก แต่ทั้งหมดมิได้ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขวางอยู่ตรงหน้า ด้วยมีเป้าหมายเดียวกันต้องการช่วยเหลือนำ 13 ชีวิตกลับบ้าน การทำงานเป็นไปด้วยความมุ่งมั่นและไม่เคยหมดสิ้นความหวัง ในการต่อสู้กับธรรมชาติ แม้ไม่สามารถชนะธรรมชาติได้แต่ก็

สามารถพบตัวทั้ง 13 ชีวิตในที่สุด

ทีมกู้ภัยครั้งนี้มาจากทุกภาคส่วนปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วม 1,000 ชีวิตและมาจากนานาชาติทุกประเทศ สหรัฐฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย ส่งทีมงาน ส่งกำลังใจช่วยเหลือ ในปฏิบัติการที่มองกันว่าเป็นไปไม่ได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกฝ่ายส่งเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ในการทำงาน เข้าช่วยเหลืออย่างพร้อมเพรียง ขณะที่คนไทยทั่วทั้งชาติเฝ้าจดจ่อรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวส่งใจไปถ้ำหลวง ทุกศาสนาสวดอ้อนวอนเพื่อขอให้ 13 ชีวิตปลอดภัย ทั่วโลกอยากพบเจอคนแปลกหน้าทั้ง 13 ชีวิต

ปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ มีแผนการทำงานที่ชัดเจนในการแบ่งงานกันทำและทุกคนพร้อมรับแผนไปปฏิบัติตามการวางแผนจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ มีการรายงานผลการปฏิบัติประจำวัน สรุปปัญหาอุปสรรคก่อนเดินหน้าต่อ ทั้งทีมซีลที่ต้องดำน้ำลึกระยะทางยาวไปค้นหาโดยตรง ทีมสำรวจหาปล่องถ้ำเพื่อโรยตัวหาทางออกอื่น ทีมสูบน้ำ พร่องน้ำออกจากถ้ำ ทีมออกซิเจน ทีมไฟฟ้า ทีมอาหารสนับสนุนการปฏิบัติงาน ฯลฯ แทบจะเรียกได้ว่าทุกฝ่ายทำงานได้สมบูรณ์พร้อม

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนไทยได้แสดงให้เห็นถึงการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแก้ปัญหาฝ่าฟันวิกฤติเป็นพลังแห่งแผ่นดิน พลังของชาติ ในการร่วมกันทำงานและภายใต้พระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้งานนี้สำเร็จลงได้ ปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าคนไทยร่วมมือร่วมใจแล้ว ไม่มีอุปสรรคใดๆ สามารถวางกันได้ เราจึงต้องตระหนักถึงพลังของคนไทย ในการร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤติของชาติเรื่องอื่น รวมพลังกายพลังใจ เดินหน้าให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับการกู้ 13 ชีวิตจากถ้ำหลวง ■